



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
30 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. คัดค้านกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)

- ภก.สุภณีย์ ประเสริฐสุข ประธานชมรมเภสัชชนบท ลงนามในแถลงการณ์ชมรมเภสัชชนบท เรื่อง ให้อำนาจ "การใช้กัญชาเสรีที่เกินขอบเขตทางการแพทย์" ใจความว่า เครือข่ายเภสัชกรพบข้อกังวล เกิดการใช้ทางสันทนาการ กลุ่มเปราะบาง และเยาวชนได้รับผลกระทบ ขณะที่มาตรการป้องกันไม่เข้มแข็งเพียงพอ ขอให้รัฐดำเนินการ 1.ระงับการปลูกกัญชาที่ทำได้อย่างเสรีไม่มีการควบคุม มาตรการปัจจุบันที่ให้จัดแจ้งไม่มีศักยภาพเพียงพอ 2.หยุดให้มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างเสรีในที่สาธารณะ การอนุญาตจำหน่ายต้องมีสถานที่ชัดเจน ได้รับอนุญาต จำกัดจำนวนและปริมาณและผู้ที่สามารถใช้ได้ 3.การจำหน่ายนำไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องแจ้ง/แสดงให้ทราบ 4.การเฝ้าระวัง ติดตาม และรักษาผู้ที่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์ และ 5.รัฐและบุคลากรทางการแพทย์หยุดจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การใช้เพื่อสันทนาการ และไม่ให้เกิดการส่งเสริมการใช้โดยกลุ่มเปราะบาง เยาวชน

สื่อที่นำเสนอ : facebook

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความระบุ ชมรมเภสัชชนบท ออกแถลงการณ์คัดค้านสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ โดยรวมถึงการที่ผู้ป่วยประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองด้วยกัญชาทางการแพทย์ได้ แต่แน่นอนว่าต้องไม่ใช่กัญชาเสรี รวมถึงรัฐและบุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่สร้างภาพลักษณ์ หรือส่งเสริมกิจกรรมกัญชาเพื่อสันทนาการ เพราะที่ผ่านมายังคนใหญ่คนโตทำเช่นนั้น



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,962 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,588,512 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 31,359 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,157 ราย รักษาหายสะสม 4,532,830 ราย ยังรักษาอยู่ 24,323 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 580,321,975 (+828,628) ราย เสียชีวิต 6,417,074 (+1,888) ราย รักษาหาย 550,392,734 (+855,894) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า การเสียชีวิตจากโควิด 19 ของไทยยังสูง ค่าเฉลี่ยรอบ 7 วันของจำนวนเสียชีวิตต่อประชากรล้านคนของไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเกือบ 2 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชียราว 7 เท่า ปัจจุบัน BA.4-BA.5 ครองการระบาด ขณะที่สายพันธุ์ย่อยที่ระบาดมาก่อนอย่าง BA.1-BA.2 ลดลงตามลำดับความรู้ล่าสุดจากการศึกษาวิจัยได้ฟันธงแล้วว่า BA.5 รุนแรงกว่า BA.2 ถึง 2-3 เท่า พิจารณาจากผลของการทำให้คนติดเชื้อป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จำนวนการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

2. วัคซีนหมดอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ แนวนหน้า จส.100 newtv.sondhitalk)

- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง และ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่หมดอายุให้กับประชาชน ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการประชาชนเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย มีคุณภาพทุกเข็ม ไม่หมดอายุ ข้อมูลบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นา ประกาศเมื่อ 23 ธ.ค.64 แจ้งปรับขยายวันหมดอายุใหม่ จาก 7 เดือน เป็น 9 เดือน โดยการขยายอายุนี้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกำหนดตามมาตรฐานการวิเคราะห์ยา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพวัคซีน และ อย.ได้อนุมัติขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา ตามคำขอผู้รับอนุญาต/นำเข้าวัคซีน เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 เช่น เดิมหมดอายุเดือน พ.ค.2565 วันหมดอายุใหม่คือ ก.ค.2565 เดิม มี.ย.ของใหม่จะเป็น ส.ค. เป็นต้น โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีคณะทำงานควบคุมเข้มงวดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร คุณภาพของวัคซีนทุกขวดทุกเข็ม หากพบโดสใดผิดมาตรฐานจะส่งทำลายทันที การขนส่งการเก็บรักษาใช้อุณหภูมิที่ทันสมัย ทำให้รักษาอุณหภูมิที่ถูกต้องตลอดเวลา ประชาชนมั่นใจได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. สงยาฟาวีพริราเวียร์ล่าช้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโควิด 19 ที่รับบริการผ่านสายด่วน 1330 ยังไม่ได้รับยาฟาวีพริราเวียร์ ว่า จำนวนผู้ป่วยที่ต้องรับยาฟาวีพริราเวียร์มีเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งใน กทม. และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 23-28 ก.ค.65 จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโควิดแล้ว 2,233 ราย เฉลี่ย 372 รายต่อวัน รวม 116,192 เม็ด แต่ผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้รับยาล่าช้า สปสช. จะรีบจัดส่งยาให้ตามลำดับรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนเร็วที่สุด</p> <p>4. คนเมินสวมแมสก์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, nationtv.) -นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ที่อาจส่งผลให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้น แต่จากผลการสำรวจอนามัยโพล เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค พบว่า ในช่วง 3 เดือนตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 65 ภาพรวมประชาชนสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือลดลงจากร้อยละ 82 ในเดือน พ.ค. เหลือร้อยละ 74.1 ในเดือน ก.ค. โดยพบว่าสวมหน้ากากลดจากร้อยละ 96.1 เหลือร้อยละ 94.6 ล้างมือลดจากร้อยละ 91.5 เหลือร้อยละ 88.1 และการเว้น ระยะห่างลดจากร้อยละ 84.6 เหลือร้อยละ 78.6</p> <p>5. บ้านพักคนชราติดโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) -ที่ จ.ภูเก็ต รถพยาบาลของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เดินทางไปรับตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เป็นคนชราจำนวน 17 ราย ที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นำส่งรพ.ถลาง โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งผู้ป่วยชราไปรักษาที่ รพ.ถลางแล้ว 6 ราย รวมติดเชื้อทั้งสิ้น 23 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด -นพ. กุศลศักดิ์ กุเกียรติภูง นพ.สสจ.ภูเก็ต เผยว่า โควิด 19 ติดง่าย ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นะยะ การติดในสถานที่สงเคราะห์คนชรา คนที่เข้าไปเยี่ยม หรือเจ้าหน้าที่มีโอกาสเสี่ยง เน้นย้ำลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ คือมาตรการ Universal Prevention สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง เมื่อใกล้ชิดผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ควรดูแลตนเองให้ปลอดภัยก่อนไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และมาตรการ Universal Vaccination</p> <p>6. ผู้ป่วยโรคไตและติดเชื้อโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) -ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช.เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ รพ.อนันต์พัฒนา 2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและทำความเข้าใจการให้บริการดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ในกรณีผู้ป่วยโรคไตและติดเชื้อโควิด 19 หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าไม่ได้ให้การดูแลผู้ป่วย ทราบว่าผู้ป่วยรายนี้ รับบริการฟอกไตที่ รพ.อนันต์พัฒนา 2 ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว แต่เนื่องจาก รพ.ยังไม่มี การจัดพื้นที่และบริการรองรับล้างไต สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 อาจมีปัญหาเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พยาบาลที่ดูแลได้ประสานไปยังหน่วยล้างไตที่อื่นทันทีที่ทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ทำให้ผู้ป่วยต้องรอและญาติเข้าใจว่าไม่มีใครดูแล ล่าสุดกลุ่มเส้นด้ายได้นำรถพาผู้ป่วยไปฟอกไตที่ศูนย์การแพทย์กาญจนา และนำส่งที่ รพ.อนันต์พัฒนา 2 ดูแลต่อเนื่อง</p>	
 โรคฝีดาษวานร	
<p>สถานการณ์ในประเทศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนนัล, TNN, ch3 plus, newtv, acnews, kapok, thaipbs, 77kaoded, thejournalistclub, sonhditalk, thestandard, js100, thailandplus, voicetv) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนโรคฝีดาษลิง หลังพบผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นชายไทยในพื้นที่ กทม. ว่า จากการลงพื้นที่สอบสวนโรค สอบถามข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยมีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติโดยไม่ได้ป้องกันในวันที่ 12 ก.ค. เริ่มมีอาการในวันที่ 15 ก.ค. อีก 3 วันต่อมาเริ่มมีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ ไปซื้อยามาทาเองแต่อาการไม่ดีขึ้น อวัยวะเพศบวม มีหนอง ปัสสาวะสีขุ่น เริ่มมีผื่นขึ้น ที่ใบหน้าตรงระหว่างคิ้วและแขนขา ลำตัว จากนั้นผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่ รพ.วชิระ มีอาการและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงที่เข้าได้กับโรคฝีดาษลิง จึงได้แยกไปห้องตรวจแยกโรคที่จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เก็บสิ่งส่งตรวจจากตุ่มหนอง คอหอย เลือด ไปยังห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็รับผู้ป่วยเข้ารักษาที่ห้องผู้ป่วยแยกโรค แรงดันลบ ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งยืนยันว่าติดเชื้อฝีดาษลิง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 คน อยู่ระหว่างตรวจหาเชื้อ พร้อมกักตัวสังเกตอาการ 21 วัน ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกองระบาดวิทยา ลงพื้นที่เร่งติดตามค้นหาผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประสานงานกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามสอบสวนโรคเพิ่มเติม แนะนำว่า โรคฝีดาษลิงไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ จะติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดมากๆ โดยการสัมผัสกับตุ่ม หนองแผล หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย พร้อมย้ำ</p>	

มาตรการป้องกันโควิด 19 ใช้ได้กับโรคฝีดาษลิง ขอให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มความระมัดระวัง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหรือคู่นอนที่ไม่รู้จัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ch7, kapook)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จากการสอบสวนโรคผู้ป่วยชายรายที่ 2 ทราบว่า ได้รู้จักกับชายต่างชาติที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยผ่านทางออนไลน์ โดยเป็นชาวยุโรป ผิวขาว ไม่ทราบสัญชาติ จึงไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวอยู่ที่ใด หรือออกนอกประเทศไปแล้ว อยู่ระหว่างประสานไปยังสถานทูตต่าง ๆ เพื่อเร่งติดตามตัว เพราะคาดว่าจะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อ ส่วนชายที่ติดเชื้อมีอยู่ระหว่างรักษาตัวในห้องแยกกักโรค และเร่งค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดมาเฝ้าระวังโรค หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ศูนย์แปซิฟิก, จส.100, newtv., ch3, sondhitalk)

-นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคยังอยู่ระหว่างการประสานติดตามหาชายชาวต่างชาติที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้สัมผัสร่วมบ้าน 10 คนแล้ว ผู้ป่วยยังมีบ้านอีกหลัง มีผู้สัมผัสอีก 6 คน รวมเป็น 16 คน ทั้งหมดไม่มีอาการแสดงอะไร อยู่ระหว่างการรอผลสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยมีอาการไม่มาก รักษาที่ รพ.วชิระ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์แปซิฟิก, จส.100, newtv. , ch7, tnthailand, sondhitalk)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วโลกกว่า 17,000 ราย มากกว่า 75 ประเทศ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุโรปและอเมริกา เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ป่วยจะไม่ยอมบอกเพศ ที่บอกไม่ถึงครึ่งหนึ่ง เป็นเพศชายถึงร้อยละ 98 เสียชีวิตเพียง 5 คนอยู่ในทวีปแอฟริกา การติดต่อนอกทวีปแอฟริกา เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศเดียวกัน เกือบร้อยละ 40 มีรอยโรคเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ จึงยากต่อการควบคุม เพราะเริ่มต้นแบบเดียวกัน HIV ที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก กว่าจะแสดงอาการมีการแพร่กระจายติดต่อไปมากพอสมควร บางรายอาจไม่มีอาการหรือตุ่มขึ้นเพียงเม็ด 2 เม็ด แต่ข้อดีคือฝีดาษลิงไม่เรื้อรังเป็นอยู่ 2-4 อาทิตย์ ก็หายขาดเป็นปกติ ไม่เป็นพาหะของโรค ในอนาคตถ้าควบคุมไม่ได้จะกระจายเข้าสู่คนใกล้ชิดและเข้าสู่ระบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทำให้ควบคุมได้ยาก ที่น่าเป็นห่วงคือ เดิมเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะสัตว์จำพวกฟันแทะ เช่น หนูในแอฟริกา แต่ขณะนี้เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน ต่อไปถ้าคนเอาเชื้อนี้ข้ามไปยังสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ท้องถิ่น เช่น หนู เป็นพาหะ ก็จะติดต่อจากสัตว์ข้ามมาสู่คนได้อีก โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะที่อยู่ในเมือง ทำให้เกิดเป็นโรคประจำถิ่นที่ยากต่อการกำจัดหรือควบคุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, tnthailand, thebangkokinsight, newtv)


-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า 5 ประเด็นสำคัญของฝีดาษลิง 2022 คือ 1.ป้องกันการแพร่ได้ ไม่ได้จำเป็นต้องให้ยาทุกรายเพราะหายเองได้ 2.รู้จักคู่สัมผัส คู่นอน คู่รัก 3.ความยากของการวินิจฉัย ผื่น ตุ่ม แผล ที่มีผิวหนังในที่เรื้อรัง บ่งบอกช่องทางการติดและไวรัสจะกระจายมาหน้ามือหรือตัวที่หลังหรือไม่ก็ได้ ฝีดาษลิงมีข้อดี คือมีอาการไม่สบายนำมาก่อน จะมีไข้หรือไม่ก็ตาม มีอาการเหนื่อยล้า เชื่อง หมดแรง ปวดเมื่อย ปวดหัว จะติดต่อกันเมื่อเริ่มมีอาการแล้ว โดยแพร่ทางละอองน้ำลายขณะสัมผัสใกล้ชิด แม้ยังไม่ผื่นแผล 4.การสัมผัสที่แผลโดยใกล้ชิดกันเป็นช่องทางติดต่อที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขณะมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าจะพบติเอ็นเอของไวรัสในน้ำอสุจิ ปัสสาวะ เลือดได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันว่าเป็นไวรัสที่ติดต่อได้หรือไม่ ต่างจากน้ำที่ตมู่น้ำหรือหนองที่แผลที่ยังไม่ตกสะเก็ด หรือละอองฝอยน้ำลายซึ่งติดต่อได้ 5.การแพร่ให้คนในครอบครัวในบ้านเดียวกัน ยังคงค่อนข้างยากมากกว่าโควิด การให้ความรู้ถึงอาการ ช่องทางการติด การระวังตัวเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เป็นเฉพาะในคนรักเพศเดียวกันหรือสองเพศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับทราบรายงานจาก สธ. ยืนยันไทยพบผู้ป่วยฝีดาษวานรรายที่ 2 ในพื้นที่ กทม. ได้สั่งการให้สธ.จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามและคัดกรองผู้มีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกเกินไป ประชาชนทั่วไป สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ขอให้งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง ทั้งนี้ โรคโควิด 19 และโรคฝีดาษวานร สามารถป้องกันการติดเชื้อ ด้วยการดูแลตนเองด้วยมาตรการสุขอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด)

-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม. ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กว่า เท่าที่ทราบข้อมูล น่าจะติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม มีคน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใกล้ชิด 10 คนในบ้าน มีการกักตัวเฝ้าระวังแล้ว ยังไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ต้องระวังไว้ โรคนี้ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด 19 แต่ติดต่อทางการสัมผัส ติดต่อทางอากาศยาก เพราะต้องใช้น้ำลายหรือสารคัดหลั่ง อากาศมีฝุ่นขึ้นตามมือ เท้า แขนขา ฝุ่นมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ต่างจากอีสุกอีใส ขอให้ล้างมือ ระวังการสัมผัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ Drama addict โปสเตอร์ระบุว่า มีการศึกษาในเคสที่ติดฝีดาษลิง โดยตรวจหาเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ในบ้านผู้ติดเชื้อพบว่า จุดที่มีไวรัสเยอะสุด คือห้องน้ำ โดยเฉพาะตรงชักโครก ดังนั้นในทางทฤษฎี สมมุติ ไปใช้ห้องน้ำนอกบ้าน แล้วนั่งต่อจากคนที่ติดฝีดาษลิงก็เสี่ยงติดได้</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการสุดสัปดาห์</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ "ฝีดาษลิง" (monkeypox) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดในสัปดาห์นี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วมากกว่า 18,000 คนใน 78 ประเทศ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าโลกกำลังเลยจุดที่จะสามารถควบคุมฝีดาษลิงเอาไว้ได้ และมีแนวโน้มที่โรคนี้อาจจะแพร่ระบาดต่อไปอีกหลายเดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นักวิจัยมูลนิธิเซนต์ ไรมัส สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ตั้งข้อสงสัยว่าโรคก่อให้เกิดอาการผิดปกติอื่น ๆ นอกเหนือจากมีไข้ ต่อมน้ำเหลืองบวม ปวดกล้ามเนื้อและมีผื่นตามตัวหรือไม่ หลังการตรวจผู้ติดเชื้อ 197 คน ระหว่างช่วงเดือน พ.ค.ถึง ก.ค.พบว่า มีอย่างน้อย 36% เกิดอาการปวดทวารหนัก ประมาณ 16% เกิดอาการอวัยวะเพศบวม แต่นักวิจัยระบุว่าอาจเป็นผลจากการติดเชื้อซ้ำซ้อน เพราะผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงกลุ่มดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 56 คน ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องเอชไอวี 70 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง "เป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุข" เนื่องจาก ปัจจุบันสหรัฐมีผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิงสะสมมากกว่า 4,600 คน และมากกว่า 1 ใน 4 อยู่ที่รัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ ขณะที่เทศบาลเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง ในพื้นที่เช่นกัน ปัจจุบันซานฟรานซิสโกมีผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงสะสมอย่างน้อย 261 คน</p> <p>ด้านทำเนียบขาวเตรียมกระจายวัคซีนเพิ่มอีกมากกว่า 780,000 โดส ไปตามโรงพยาบาลและสถานสาธารณสุขทั่วประเทศ หลังแจกจ่ายไปแล้วมากกว่า 300,000 โดส ปัจจุบันโลกยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิงอย่างเป็นทางการ วัคซีนที่สหรัฐเน้นใช้ในตอนนี้ คือวัคซีนต้าน ไข้ทรพิษของบาวาเรีย นอร์ดิค ซึ่งเป็นบริษัทของเดนมาร์ก มีชื่อทางการค้าว่า "อิมวาเนกซ์" "อิมวาแมน" และ "จินนีออส"</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้งโยกย้าย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง “นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์” อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นปลัด สธ.คนใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า หลังจากมีการแต่งตั้ง ปลัดสธ. เตรียมพร้อมรับฤดูโยกย้ายแหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ทั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมต่างๆ เนื่องจาก อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ ดังนั้น จึงมีกรมใหญ่ถึง 2 กรมที่จะต้องหาผู้บริหารมาแทน แ่วว่า 2 กรมนี้จะมีรองปลัด สธ. 1 ท่าน และอธิบดีกรมฯ อีก 1 ท่านมาแทนที่ แต่จะเป็นอธิบดีกรมใดนั้น ต้องมาดูว่า จะย้ายอธิบดีที่อายุราชการเหลือ 1 ปี ซึ่งมี 4 ท่านหรืออธิบดีอายุราชการเหลือ 3 ปี หรือ 4 ปี ซึ่งแน่นอนว่า หากย้ายอธิบดีที่อายุราชการเหลือ 1 ปี ก็จะมีอีก 3 ท่าน ซึ่งได้ยืนยันว่า อาจอยู่ที่เดิม อย่างไรก็ตาม แต่สื่ออีกนัยหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า อาจย้ายอธิบดีกรมที่อยู่ห่างจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ออกไปด้านหลังมานั่งอธิบดีกรมการแพทย์ เพราะล่าสุดมีคนเห็นที่มิงงานมาดูงานกรมการแพทย์แล้ว ส่วนรองปลัดสธ.คาดว่า จะเป็นรองบริหาร มานั่งกรมควบคุมโรค แต่ทั้งหมดอาจสลับกรมหรือปรับเปลี่ยนอีกก็เป็นได้ เพราะยังมีเวลาอีกเกือบ 2 เดือน แหล่งข่าวอีกราย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส่วนอธิบดีกรมที่เหลือที่มีอายุราชการเหลือ 1 ปีมีโอกาที่จะอยู่กรมเดิม อย่างกรมดูแลเรื่องสายพันธุ์แคว้วว่า ขอยุติที่เดิม ซึ่งผู้ใหญ่พิจารณาแล้วก็ถือว่า ทำงานได้ดีมาตลอด ก็จะทำให้ทำงานต่อเนื่องไปได้ ส่วนกรณีหาก รองปลัด สธ.ถูกย้ายไปนั่งอธิบดีกรมใดกรมหนึ่งจริงนั้น ก็ต้องมาดูว่า ใครจะมาแทน เพราะตอนนี้มีผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 ท่าน เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ติดโผเช่นกัน แต่ไม่ว่าใครจะมานั่งตำแหน่งใด เชื่อว่าต้องบริหารงานหนักแน่นอนทุกกรมในยุคทั้งโควิด และฝีดาษวานร และอีกหลายเรื่องของกระทรวงฯ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาหารแห่งอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมจัดงาน EXPO 2022 Floriade Almere ที่เนเธอร์แลนด์ วันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นการโชว์ศักยภาพด้านพืชสวนไทยสู่สายตาชาวโลก โดยมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “New selection for good health” ที่อาคาร Thailand Pavilion เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผัก นำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย คือ ต้มยำกุ้ง ที่มีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง มะนาว ผักชีฝรั่ง ต้นผักชี เห็ดฟาง และอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวยุโรปที่รักสุขภาพ ได้แก่ Plant based meat โดยใช้เห็ดแครงเป็นพืชทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ด้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง</p>	-
<p>ยาอายุวัฒนะโมเลกุลมณีแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-เมื่อ "โมเลกุลมณีแดง" ประสบความสำเร็จในปลายปีหน้าอีกไม่กี่ปีเราคงได้เห็น คนไทยอายุเกิน 70 ปีหน้าตาเป็นหนุ่ม เป็นสาววัยรุ่นอายุ 25 กันทั้งประเทศ แล้วประเทศไทย จะกลับมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอีกครั้ง</p>	-